



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมาและประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกรณี การกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานและระยะเวลาการแก้ไขผลงาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในกรณีที่เป็นการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้วให้อธิติพิจารณาประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมทางหลวง กำหนด และให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของงานที่ตนปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) อย่างเปิดเผย นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมทางหลวง กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑. นายชินกร คำมี ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๒๒ ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ ๘ (รายละเอียดตามแนบ)
๒. นายยุทธนรินทร์ สุทธิสถิตย์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๓ กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี สำนักกฎหมาย (รายละเอียดตามแนบ)

กรณีที่ผู้ผ่านการประเมินบุคคลไม่จัดส่งผลงานภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลงาน และให้ดำเนินการในกระบวนการประเมินบุคคลใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมทางหลวง กำหนด หากแต่มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถส่งผลงานภายในกำหนดเวลาได้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เสนอให้อ.ก.พ. กรมทางหลวง พิจารณาวินิจฉัย และรายงานต่ออธิบดีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ หากมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สักส่วนของงานที่ตนปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) ให้ทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศ หากได้ตรวจสอบหรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ข้าราชการผู้ขอประเมินแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมินนั้น พร้อมกับพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ทักท้วงมีเจตนากลั่นแกล้งหรือเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้รายงานต่ออธิบดี เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสรารุท ทรงศิริโล)
อธิบดีกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ขอประเมิน	ชื่อผลงาน	สัดส่วน	ผู้ร่วมดำเนินการ
๑	นายชินกร คำมี ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๒๒ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๒๒ ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ ๘	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๒๒ ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ ๘	<p><u>ผลงานลำดับที่ ๑</u> เรื่อง งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๙๑ ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ระหว่าง กม.๒+๐๐๐ - กม.๓+๕๐๐(LT.) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘ ตอน หนองสระพัง - มหาสารคาม ระหว่าง กม.๕๔+๘๗๓ - กม.๕๔+๙๗๓(RT.)</p> <p><u>ผลงานลำดับที่ ๒</u> เรื่อง งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ตอน สุวรรณภูมิ - สาทราย ระหว่าง กม.๖๐+๐๕๐ - กม.๖๑+๓๗๕</p> <p><u>ข้อเสนอแนวคิดฯ</u> เรื่อง การจัดการจราจรระหว่างงานก่อสร้างที่เหมาะสม โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในเขตเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น</p>	<p>๘๐%</p> <p>๘๐%</p>	<p>นายสันต์ ไชยวงษา ๒๐%</p> <p>นายรงค์ดี เวียงสีมา ๑๐%</p> <p>นายเขมวัฒน์ สุระมาตย์ ๑๐%</p>

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ขอประเมิน	ชื่อผลงาน	สัดส่วน	ผู้ร่วมดำเนินการ
๒	นายยุทธนินทร์ สุทธิสฤติย์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๓ กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี สำนักกฎหมาย	ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๒๓ กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี สำนักกฎหมาย	ผลงานลำดับที่ ๑ เรื่อง การดำเนินการบังคับคดี นายประเมษฐ์ จินาคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.๓๗๒/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ พ.๔๕๐/๒๕๕๘ ของศาลจังหวัดเวียงสระ ระหว่าง กรมทางหลวง โจทก์ นายประเมษฐ์ จินาจำเลย	๘๕%	นายเอกพจน์ นวมจิต ๑๕%
			ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง การดำเนินการบังคับคดี นายธนอนันต์ สังข์ธนาสิทธิ์คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๔๓/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๑๐๘/๒๕๖๐ ของศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) ระหว่าง กรมทางหลวง โจทก์ นายธนอนันต์ สังข์ธนาสิทธิ์ จำเลย	๘๕%	นายเอกพจน์ นวมจิต ๑๕%
			ข้อเสนอแนวคิดฯ เรื่อง การทำความเข้าใจความตกลงระหว่างกรมทางหลวงกับกรมที่ดิน เพื่อยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการขอตรวจสอบและขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน		